

**Thời sự bộn bề chìm nổi: Nội tâm càng yên tĩnh thì cuộc đời càng rực rỡ nở rộ vàng**

*Thời gian dường như trôi đi, như chiếc thuyền đi qua mà chúng ta không hay biết. Thời gian cũng vô tình như chiếc bóng, có lúc đến rồi đi, nhưng chúng ta không kịp nắm tay...*

Cùng với thời gian trôi đi là những ngày tháng cay đắng tủi buồn trong cuộc sống. Con người đến với thời gian không để, có niềm vui những phần lớn là đau khổ. Những nỗi chúng ta vẫn nghĩ đến chính là những nỗi đau, lòng quan thoáng đi, thì trên con đường đời gió gió mơn mơn này sẽ xuất hiện và ngày tháng rực rỡ.

Năm tháng có lúc rất náo nhiệt, cũng có lúc rất thanh thản. Nội phần hoa thì nên đem bọc, nội yên tĩnh là để dưỡng tâm.

Thêm một phần thanh thản là thêm một phần năm tháng yên tĩnh tốt lành

Trên hành trình cuộc đời có những giấc mơ, giấc mơ đẹp rồi cũng đến lúc tàn.

Trên đường đời có những con người, cùng tiến bước rồi cũng đến lúc rời xa.

Trên đường đời có những tình cảm, mối liên lạc sau cũng nhạt phai.

Có những lý bởi giúp tan không cách nào níu kéo. Có những gặp gỡ như chìm nổi trong biển cả chân.

Có ai là không khóc không cười, trong mùa gió xuân chăm chăm đi về phía trước, suốt đời đi về phía trước, suốt đời đi về phía trước?

Có những việc càng làm thì càng tuột khỏi tay, càng cố nắm kéo càng rời xa. Thế nên đi về với cuộc sống không nên dùng quá sức, cần học được cách buông tay thích hợp, cái gì nên đi thì đi, cái gì nên dừng thì dừng, đừng đi đâu đâu.

Thời gian trôi qua cho chúng ta trải nghiệm và học hỏi, những gì cũng đem lại cho chúng ta những bài học.

Đi ngẫu nhiên, dừng thì ngẫu nhiên, đi thì tự nhiên, làm việc là đương nhiên và tuân theo tự nhiên. Thế nên cần học được cách đi đúng đường và thời điểm này.

Thời gian đi ngẫu nhiên chỉ có 3 ngày: ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai.

Ngày hôm qua còn chưa kịp xem rõ thì nó đã rời xa. Ngày hôm nay chưa kịp trân quý thì nó đã trôi mất. Ngày mai còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng thì nó đã đi mất.

Khó khăn gặp gỡ là để thành tựu vinh quang cho sinh mệnh

Cuộc đời có lúc hoang mang, cũng có rất nhiều việc không như ý, những ngày tháng ngày vùn vụt trôi qua thì không thể nào quay trở lại.

Cuộc sống là cánh buồm giống gió, sẽ có gió và có sóng to, còn có đá ngầm và những cơn xoáy, những dòng con đường trước mắt gian khổ thì cũng vẫn phải dũng cảm vượt qua. Cho dù có lúc lênh đênh thì vẫn phải có phương hướng hướng đi lên.

Chỉ có nội tâm an định bình hòa thì mới không bị cuộc đời chèo lái. Thế nên cần an định

thong dong, muộn có được thì trước tiên phải kiên nhẫn, không phải chờ đợi mình thì chờ đợi người khác tranh giành. Chăm chăm công danh lợi lộc trước mắt, cũng chờ đợi coi như bản thân.

Có niềm vui thích riêng thì hãy kiên trì theo đuổi. Cuộc đời tốt đẹp là những người nghiêm túc, là dùng nhiệt tình báo đáp cuộc sống.

Con người phải nghiêm túc qua thì mới không sống uổng phí mất đi. Chúng ta luôn mong ngóng những tháng ngày yên tĩnh tốt đẹp, những những tháng ngày nào có thể đều là yên tĩnh tốt đẹp đây?

Đúng sau những người có thể vượt không kinh hãi đều là những người nghiêm túc bởi nội ba chìm.

Đúng sau những người dũng cảm đều là những người trái tim không khuất phục trước thất bại.

Đúng sau những người thành công đều là những người kiên nhẫn và kiên cường.

Đúng sau những vẻ vang rực rỡ đều là sự chịu đựng và rèn giũa tôi luyện lâu dài.

Có những đơn giản là khách đi hành. Có những đơn giản gặp gỡ là đơn giản kiên cường vượt qua.

Tốt đẹp lại tốt đẹp là phải không ngừng học hỏi ánh tri thức mà tiến bộ. Nội tháng ngày mà mất khối sống, cần gió thổi qua đi sự là phong cảnh đẹp.

Ngày ngày, hãy viết cảm ân gia và những hoa, đem những phong cảnh đẹp để những dán vào dòng lưu niệm. Trạng thái tốt đẹp như tất cả sinh mệnh không phải bay nhảy vui vẻ mà là 'không cô phụ'. Không cô phụ mùa hoa khai nở, đợi chờ tốt đẹp mọi ngành hoa rồi, thu gom mọi giọt khốc gió mát trăng thanh. Thái độ đúng đắn như tất cả sinh mệnh là hãy đem chính mình

trở lại cho chính mình.

Cuộc sống không chỉ là tìm kiếm, còn có chờ đợi và phụng dưỡng xa. Mỗi ngày hãy mỉm cười với mình thì sẽ phát hiện ra thế giới này thật đẹp. Đợi người lúc tìm lúc đợi, chờ người nào biết được sự gặp gỡ như thế nào. Báo đáp cuộc sống tốt nhất là trải qua niềm lạc bản thân, sống cuộc đời mà mình mong muốn.

Hãy yêu mỗi một ngày hôm nay thật là một tốt đẹp bằng trái tim an nhiên, nghênh đón mỗi một ngày mai theo cách mình mong muốn, đưa vào mình những trao cho ta những gì thì nội tâm thì những gì mình là tốt đẹp.

Tâm hồn gieo thì nảy thì gặt hái những thành

Tháng ngày là một vẻ đẹp gì đó. Tâm hồn gieo ánh nắng sống những đóa hoa tươi sáng, gieo thì nảy sẽ gặt hái những thành, gieo vào áp sự được niềm tâm đưa dằng.

Cuộc sống không ngừng tìm kiếm và vượt vãn, những đôi lúc lại có vẻ đẹp tươi mới bất ngờ, khi chúng ta lòng tràn ngập ý thức. Cuộc sống có những tình cảm, sự sống mới những ngày đã qua, có những hạnh phúc, đưa dằng theo cùng năm tháng.

Gióng như cơn gió thổi mùi hương của hoa, tháng năm cũng lưu lại những gì tốt đẹp của chúng ta.

Mong rằng trong từng góc nhỏ cuộc sống của bạn đều có cái đẹp tinh tế yên tĩnh.

Hy vọng bạn xem như sự đời chìm nổi, thế sự bề dâu, nội tâm an nhiên không vướng bận gì.

Chúc bạn gặt hái thành quả những hoa phù phiếm, đưa dằng chung sống với ngày tháng dài.

Những phong cảnh bên đường kia như rừng hoa muôn sắc rung rinh, rơi vào trong lòng chúng ta, tựa hồ những thắp nến cho cuộc đời.

**Nếu trái tim những người đi nếm trải thì sẽ cảm ứng. Chúng ta yêu lại vì biết rằng cuộc đời đang trôi qua, trân quý mọi khoảnh khắc và mọi tình cảm.**

**Trên con đường phía trước, có lẽ cũng đôi lúc thiếu ánh nắng vàng, những chốc chốc sẽ không phải là đêm đen mãi mãi. Tâm lòng thì nên trong sáng như ban đầu tựa như những đóa hoa nở rộ trong mùa xuân.**

Nam Phương biên dịch

-----